

# ฟูจิ ซีร็อกซ์ พรินเตอร์ ร่วมมือกับโรงเรียนพระดาบส เปิดหลักสูตรเสริมวิชาชีพทางเลือก “เทคโนโลยี เครื่องพิมพ์สำนักงาน” เป็นครั้งแรกในประเทศไทย



ฟูจิ ซีร็อกซ์ พรินเตอร์ ร่วมมือกับโรงเรียนพระดาบส  
เปิดหลักสูตรเสริมวิชาชีพทางเลือก “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน”  
เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

ในภาพ: คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนพระดาบสรุ่นแรกในหลักสูตร “เทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน” ถ่ายภาพ  
ร่วมกับคุณรังสรรค์ นัจฉริย양กูร ผู้จัดการประจำประเทศไทย พร้อมทีมงานจากกลุ่มธุรกิจพรินเตอร์บริษัท ฟูจิ ซี  
ร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 17 มกราคม 2561: กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด  
ผู้นำเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ระดับโลก สร้างสรรค์โครงการสร้างความรู้คู่ทักษะ ร่วมกับโรงเรียนพระดาบส เปิด  
หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งส่งเสริมและ  
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ และสร้างอาชีพให้แก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเริ่มหลักสูตรแรกในปีการ  
ศึกษา 2560 เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาเชิงวิชาชีพในสังคมไทย ที่นอกจากจะสามารถ  
พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถในเชิงทักษะเฉพาะทางแล้ว ยังสามารถต่อยอดพัฒนาไปสู่การสร้างอาชีพใน  
อนาคตได้อีกด้วย

ล่าสุด กลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำบุคลากรมาถ่ายทอดความรู้และพัฒนา  
หลักสูตรร่วมกับคณาจารย์จากโรงเรียนพระดาบส ตามหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน ที่เปิดทำการเรียน  
การสอนเป็นครั้งแรกในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยแบ่งการเรียนการสอนเป็นการอบรม/ปฏิบัติในชั้นเรียน  
และการปฏิบัติงานจริงที่ศูนย์บริการฟูจิ ซีร็อกซ์ เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ด้านทฤษฎี พร้อมทั้งได้รับประสบการณ์  
ตรงจากการลงมือปฏิบัติงานจริง บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะช่วยสร้างทักษะด้านช่างเทคนิคเฉพาะทาง เพื่อร่วมสร้างสรรค์  
และพัฒนาสังคมต่อไป ติดตามกิจกรรมดีๆ จากกลุ่มธุรกิจพรินเตอร์ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ที่  
<https://www.fujixeroprinters.in.th>

ชมภาพบรรยากาศการเรียนการสอนในหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องพิมพ์สำนักงาน ณ โรงเรียนพระดาบส

####

เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข่าวโดย

วีรนนท์ แหะโฮสง

บริษัท พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

โทร 02 971 3711

อีเมล weeranun@pc-a.co.th